

TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VÀ NGHIỆP VÀ THỰC KÝ

Ấn phẩm số 10 năm 2018
06/01/2018

TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO VÀ NGHIỆP VÀ THỰC KÝ

* C s)

T hành

Vào lúc 8 giờ sáng ngày

02/01/2018, tại chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban Thông tin Truyền thông T.GHPGVN phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang long trọng khai mạc Lễ t-p huân Truyền thông Phật giáo và Nghiệp và Thực ký. Thời gian t-p huân 7 ngày, từ 02/01/2018 đến 08/01/2018. Lễ t-p huân do ông Lê Văn Ni và Phật tử tham gia, trong đó có sự di chuyển Phật giáo của 10 tỉnh Ông bình sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, các tỉnh Tây Nguyên, Hà Nội & Đoàn Bức Liêu tham dự Lễ hức từ 20 về do sự thúc giục Thích Giác Nghi Phó Trưởng Ban Trưởng kiêm Chánh Thực ký GHPGVN tỉnh Bức Liêu làm Trưởng Đoàn. Ấ

Lễ t-p huân

vinh dự đón tiếp Ch tôn đức Ban Thông tin Truyền thông T.GHPGVN và Ch tôn đức GHPGVN tỉnh Kiên Giang, sự di chuyển chánh quy Án Địa phương, các huân luyện viên chuyên ngành cùng hơn 200 hức viên Tỉnh Phật tử, các bị có những hức viên từ miền Trung, miền Bắc. Lễ t-p huân do tri Ân khai với phương châm "y minh truyền thông Phật giáo như một kênh thông pháp", mục đích truyền tải các thông tin Phật tử vào ý thức xã hội, nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo; minh họa các hình ảnh thực tiễn tập thể Tỉnh Phật tử trong các công tác Phật tử mang ý nghĩa pháp đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nội dung huân

luyện bao gồm các phần thông tin cập nhật, cầu trúc bền vững, những yêu cầu cần thiết cho nghiệp và thực ký, báo cáo những kiến thức và truyền thông cho hức viên chuyên ngành. Như thế các hình ảnh minh chứng này, Ông thời với mong muốn phát triển ngành Thông tin Truyền thông của Ban Trưởng Phật giáo tỉnh Bức Liêu nên sự thúc giục Thích Giác Nghi một mặt là nâng lên Tỉnh Phật tử tham dự Lễ hức như đã nói trên.

Lễ t-p huân

Lễ này tuy chỉ có tám ngày, thời gian tuy ngắn, nhưng cũng trang bị cho hức viên nắm bắt những yêu cầu cần thiết và chuyên ngành truyền thông, những kỹ thuật và truyền thông cập nhật. Có thể nói đây là Lễ t-p huân thông tin truyền thông của Bộ Tây Nam Bộ, Lễ hức tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hức viên chuyên ngành thông tin truyền thông của GHPGVN. Một kết quả đáng chú ý, một thành quả thực tiễn lãnh đạo mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, mang đến những lợi ích thiết thực trong các công tác Phật tử hôm nay và mai sau. Sự thành công của Lễ t-p huân Truyền thông Phật giáo và Nghiệp và Thực ký của Ban Thông tin Truyền thông T.GHPGVN và Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang rất đáng để các địa phương.